

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ฎีกาเลื่อนอ่านคดี รังสรรค์ แสงสุข” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก
๒. “ศาลฎีกาไต่สวนคดีสลายพรม.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “ศาลฎีกาไต่สวนคดีสลายพรม.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด
๒. คอลัมน์มองหลายมุม “นักท่องเที่ยง(อีกที)” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. “ศาลนัดชี้ชะตา โกโต้้ง-พล.ท.มนัส คดีค้ำมนุษย์ชาวโรฮีนจา ๑๙ ก.ค.นี้”

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

๔. คอลัมน์ทนายชาวบ้าน “เมื่อผู้เสียหายมิได้ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๕. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “การกระทำผิดของผู้มีเงินมา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลนัดชี้ชะตา โกโต้้ง-พล.ท.มนัส คดีค้ำมนุษย์ชาวโรฮีนจา ๑๙ ก.ค.นี้”

จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

๒. “ศาลพิพากษาคู่ครองชั่วคราว สั่งกรมศุลกาปล่อยแม่ NGV” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น
๓. “สดง.สอบองค์กรอิสระบินตปท กกต.แจงใช้งบหลักสูตร พตส.” จากหนังสือพิมพ์

มติชน ผู้จัดการรายวัน

Source :

มติชน

Date: 25 ก.พ. 2560

Page: 8

No: 60072809

ฎีกาเลื่อนอ่านคดี 'รังสรรค์ แสงสุข'

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ห้องพิจารณาคดี 909 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่ ร.ต.ท.จรัญธนาวีรัตน์ อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายรังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มร., นายเฉลิมพล ศรีหงส์ อดีตรองอธิการบดี และพวกเป็นจำเลยที่ 1-11 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จากกรณีที่ว่าจำเลยทั้งหมดมีมติให้ปลด ร.ต.ท.จรัญ ออกจากราชการ โดยระบุมีการกล่าวหาออกเขียนผลงานทางวิชาการจากบุคคลอื่น หลังจาก ร.ต.ท.จรัญได้ทำวิจัยและยื่นผลงานวิจัยกับเอกสารทางวิชาการเสนอคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ระดับ 6

ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลานัดหมายจำเลยแถลงว่า

นายวีรัตน์ แคนราช อดีตรองอธิการบดี จำเลยที่ 4 ได้เสียชีวิต จึงไม่อาจมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาได้ แต่ไม่ได้มียื่นเอกสารยืนยันว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่ ศาลอาญาพิจารณาแล้ว จึงให้โจทก์ตรวจสอบการเสียชีวิตจำเลยที่ 4 เพื่อนำส่งเอกสารแจ้งให้ศาลฎีกาทราบโดย นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาอีกครั้งวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น.

คดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ให้จำคุกนายรังสรรค์ และนางระวีวรรณ ศรีครามครัน อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คนละ 2 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท และจำคุกนายประสาธต์ ส่งาศรี อดีตรองอธิการบดี เป็นเวลา 1 ปี ปรับ 10,000 บาท แต่จำเลยทั้งสามเป็นคณาจารย์เป็นผู้ประกอบคุณงามมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ต่อมาวันที่ 3 กันยายน 2556 ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด

Source :

มติชน

Date : 25 ก.พ. 2560

Page : 10

No: 60072816

ศาลฎีกาไต่สวนคดีสลายพวม.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายอนันต์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง เจ้าของสำนวนหมายเลขดำ อม.2/2558 และผู้พิพากษาองค์คณะ รวม 9 นาย ไต่สวนพยานจำเลยในคดีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกฯ, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 295 และ 302 จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 รัฐบาลนายสมชายให้ตำรวจสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภาโดยมิชอบตามหลักสากล กระทั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 471 ราย

จำเลยเดินทางมาศาลทุกคนยกเว้น พล.อ.ชวลิตเนื่องจากศาลอนุญาตพิจารณาคดีลับหลัง ทนายจำเลยนำพยานเข้าเบิกความ 2 ปาก ประกอบด้วย นายสุเจษฎ์ โค้วคาลัย อัยการอาวุโส และ ด.ต.เสก ตราเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายสุเจษฎ์เบิกความสรุปว่า เป็น 1 ในอัยการที่พิจารณาสำนวน คดีนี้ ป.ป.ช.ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงาน

ร่วมกับสรุปสำนวนเอกสาร 1,176 แผ่น เห็นว่าต้องไต่สวนพยานเพิ่ม 19 ปาก จากพยาน 9 กลุ่มรวม 100 คน มีข้อไม่สมบูรณ์ 5 ข้อ ใช้เวลาทำงาน 1 เดือน ตามเงื่อนไขของกฎหมายกับขอสอบพยานเพิ่มเติม แต่ที่สุดเมื่อส่งความเห็นของคณะทำงานแล้ว อัยการสูงสุดมีความเห็นที่ขาดถึงที่สุดสั่งไม่ฟ้องคดีมีข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลนี้ได้

ด้าน ด.ต.เสก ตราเงิน พยานจำเลยเบิกความว่าเป็น 1 ใน 150 คน ที่เผชิญกับกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 3,000 คน ที่แยกพิชัย เจ้าหน้าที่เจรจาขอเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภา แต่ผู้ชุมนุมไม่ยอม มีการประจันหน้าจนถึงขั้นประชิดตัว ผู้บังคับบัญชาที่คุมกองร้อยในขณะนั้นสั่งให้เปิดทางโดยใช้แก๊สน้ำตายิงวิถีโค้งให้กระทบกำแพงหรือต้นไม้หรือตกที่หน้าฝูงชนเพื่อให้ควันเข้าที่กลุ่มประชาชนโดยดูทางลม ทั้งนี้ การทดสอบแก๊สน้ำตาที่ผลิตจากประเทศในยุโรปหรือจีนมีศักยภาพไม่ต่างกัน หากถูกแก๊สน้ำตาระเบิดก็ทำให้บาดเจ็บไม่มาก

ต่อมาเมื่อชุดเจ้าหน้าที่แหวกกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินเท้าไปถึงถนนอุททองในจุดแยกการเรือนพบผู้ชุมนุมอีก 5,000 คน มีเสียงปืนดังจากสวนสัตว์ดุสิตประมาณ 10 นัด แต่ไม่เห็นตัวผู้ยิง พบว่ามีตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 6 นาย ตนถูกยิงด้านหลังบาดเจ็บสาหัส กระสุนฝังที่ตับเอาออกไม่ได้ การใช้กำลังสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาเป็นไปตามระเบียบที่ฝึกมามีเงื่อนไขคือให้ตำรวจผู้ปฏิบัติใช้ดุลพินิจได้ แต่คนตัดสินใจคือผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในเหตุการณ์

หลังการสืบพยานทั้งสองปากเสร็จสิ้น ศาลนัดไต่สวนพยานจำเลยปากต่อไปในวันที่ 10 มีนาคมนี้